

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

V/v Thực hiện Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về Tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân

Trong thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền địa phương nơi có quỹ tín dụng nhân dân hoạt động, các cơ quan quản lý Nhà nước đối với hoạt động quỹ tín dụng nhân dân đã chú ý tăng cường hơn công tác quản lý thuộc trách nhiệm của đơn vị mình; Đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc chỉ đạo, quản lý cũng như giải quyết những khó khăn vướng mắc mà các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn gặp phải, tạo điều kiện thuận lợi cho các quỹ tín dụng nhân dân phát triển an toàn, vững chắc. Tuy nhiên bên cạnh sự chuyển biến tích cực về tổ chức và hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân thì cũng còn một số mặt tồn tại như: công tác điều hành của quỹ tín dụng nhân dân còn yếu, nợ quá hạn có xu hướng tăng, các quỹ tín dụng nhân dân chưa thực hiện tốt việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về quy hoạch cán bộ quỹ tín dụng nhân dân ... Để thực hiện đúng Nghị định số 48/48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ thị cho các sở, ban, ngành, địa phương và các quỹ tín dụng nhân dân thực hiện những nội dung sau đây:

1/ Đối với sở, ban, ngành, địa phương:

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố Đà Lạt, Thị xã Bảo Lộc phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh thực hiện tốt vai trò quản lý Nhà nước đối với quỹ tín dụng nhân dân trong việc tổ chức xây dựng và phát triển quỹ tín dụng nhân dân; phê duyệt phương án bổ sung, điều chỉnh (nếu có) và giám sát, giúp đỡ các quỹ tín dụng nhân dân triển khai thực hiện có kết quả phương án củng cố, chấn chỉnh hoạt động.

- Cấp ủy, chính quyền địa phương nơi có quỹ tín dụng nhân dân hoạt động thường xuyên tuyên truyền về hoạt động quỹ tín dụng nhân dân cho nhân dân địa phương hiểu rõ chủ trương xây dựng quỹ tín dụng nhân dân của Đảng và Nhà nước; thường xuyên chỉ đạo cũng như kiểm tra phát hiện những lệch lạc sai trái của các quỹ để từ đó đề ra các biện pháp khắc phục kịp thời.

2/ Đối với Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh:

- Tổ chức triển khai cụ thể, chi tiết nội dung của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP của Chính phủ cho các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các quỹ trong việc thực hiện Nghị định 48/2001/NĐ-CP của Chính phủ.

- Xây dựng kế hoạch và phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố triển khai quán triệt Nghị định 48/2001/NĐ-CP của Chính phủ đến các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn có quỹ tín dụng nhân dân; xác định rõ trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn trong việc quản lý, giám sát và đảm bảo an toàn hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân; trách nhiệm tham gia xem xét việc bố trí cán bộ chủ chốt của các quỹ.

- Định kỳ tiến hành sơ, tổng kết việc thực hiện Nghị định số 48/2001/NĐ-CP trên cơ sở đó báo cáo tham mưu đề xuất UBND tỉnh các biện pháp nhằm thực hiện tốt Nghị định 48/2001/NĐ-CP.

3/ Đối với quỹ tín dụng nhân dân:

- Chấp hành đúng với những quy định của Nhà nước và ngành Ngân hàng về các cơ chế, quy chế nghiệp vụ có liên quan đến hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân.

- Thường xuyên báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương về tình hình hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân; đề xuất biện pháp xử lý kiên quyết những tồn tại để đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác phát triển thành viên mới trên địa bàn, đẩy mạnh công tác huy động vốn để thu hút tiền tiết kiệm trong dân, đáp ứng nhu cầu vay vốn của thành viên trên cơ sở đảm bảo hiệu quả, an toàn./-

TM. UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CHỦ TỊCH
(ĐÃ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU)
PHAN THIÊN